

Số: /TB-HĐND

Đắk Rve, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thị trấn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/7/2024, Hội đồng nhân dân thị trấn đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có 18/20 đại biểu HĐND thị trấn (vắng 2 đại biểu có lý do).

Chủ tọa kỳ họp bà Y H Liêu, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn và ông Đinh Văn Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị trấn.

Tham dự kỳ họp có: Ông Phan Phi Sỹ, Phó Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện tại đơn vị thị trấn; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn; lãnh đạo các ngành, đoàn thể, các trưởng thôn.

Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND thị trấn, các Ban của HĐND thị trấn, UBND thị trấn; báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn Khóa XII; thảo luận, quyết định đối với các báo cáo chuyên đề, tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND thị trấn trình Kỳ họp. Thường trực HĐND thị trấn thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND thị trấn Khóa XII như sau:

Trên cơ sở thảo luận, phân tích, xem xét các báo cáo, tờ trình và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến thẩm tra của hai Ban HĐND thị trấn; ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND thị trấn đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết: (1) Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thị trấn Đắk Rve Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; (2) Nghị quyết về phương hướng và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; (3) Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thị trấn năm 2023 và phương án phân bổ kết dư ngân sách thị trấn năm 2023.

1. HĐND thị trấn thống nhất đánh giá: Đa số các chỉ tiêu Kinh tế, xã hội của thị trấn 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đạt trên 50% so với kế hoạch đề ra. Công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác trồng rừng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác cải cách hành chính,

ứng dụng công nghệ thông tin từng bước phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác giáo dục, chăm lo sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm được quan tâm. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. HĐND thị trấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn.

2. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, có trọng tâm và mang tính xây dựng cao. Có 02 vấn đề được các đại biểu nêu ra để Lãnh đạo UBND thị trấn và các công chức chuyên môn có liên quan báo cáo, giải trình. Qua chất vấn, Lãnh đạo UBND thị trấn và các công chức chuyên môn đã nắm chắc tình hình, cơ bản làm rõ những vấn đề được các đại biểu HĐND thị trấn nêu ra, xác định được nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, với lộ trình cụ thể, được đại biểu HĐND thị trấn đồng tình.

3. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, bà Y H Liêu – Phó chủ tịch HĐND thị trấn đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn, các ban, ngành, các thôn và các vị đại biểu HĐND thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND thị trấn về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, khẩn trương cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ tiến độ hoàn thành, gắn với phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân, đơn vị đối với từng mục tiêu, chỉ tiêu và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Hai là, Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, có kế hoạch chi tiết, xác định rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân gắn với các biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả, quyết tâm cao độ để hoàn thành giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước trong năm 2024. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa, các chính sách an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.

Ba là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Bốn là, HĐND thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH, ngày 12/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND thị trấn khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt chương trình giám sát năm 2025.

Năm là, Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, khi lựa chọn chuyên đề giám sát hằng năm, đột xuất tập trung vào các vấn đề bức xúc ở địa phương hoặc vấn đề ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân, cũng như về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân quan tâm; gắn với việc thi hành chính sách, pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương. Các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát phải thực hiện và được theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên đây là Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thị trấn Khốa XII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân huyện (báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND thị trấn;
- Ủy ban nhân dân thị trấn;
- Ủy ban MTTQVN thị trấn;
- Hai Ban của HĐND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị trấn;
- Ban quản lý thôn;
- Trang thông tin điện tử thị trấn (đưa tin).
- Lưu: VT_(HĐ).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y H Liêu